

(-สำเนา-)

รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ พลายน้อย	นายก อบต.	ณรงค์ พลายน้อย	
๒	นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์	ปลัด อบต.	จรรยา เฉลิมเกียรติ์	
๓	นางสาวสุจิตรา มากมูล	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	สุจิตรา มากมูล	
๔	นางวีรวรรณ ช่วยเลื่อม	หัวหน้าสำนักปลัด	วีรวรรณ ช่วยเลื่อม	
๕	นายสุทธิชัย ช่วยเลื่อม	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุทธิชัย ช่วยเลื่อม	
๖	นางสุปราณี เพชรน้อย	นักทรัพยากรบุคคล	สุปราณี เพชรน้อย	
๗	นางสาววลีรัตน์ คงสงค์	นิติกร	วลีรัตน์ คงสงค์	
๘	นางสาววิมล มาเที่ยง	นักพัฒนาชุมชน	วิมล มาเที่ยง	
๙	นางสาวฐานิกา รุ่งทอง	นักวิชาการสาธารณสุข	ฐานิกา รุ่งทอง	
๑๐	นายวรพล สีนวล	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	วรพล สีนวล	
๑๑	นางสาวสายรุ้ง วัฒนยัง	เจ้าพนักงานธุรการ	สายรุ้ง วัฒนยัง	
๑๒	นางสาวปรียฉัตร นิวัตโสภณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปรียฉัตร นิวัตโสภณ	
๑๓	นางวริศรา สุทธิพันธ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน	วริศรา สุทธิพันธ์	
๑๔	นางสาวจรินทร์กาญจน์ เหมือนวงศ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	จรินทร์กาญจน์ เหมือนวงศ์	
๑๕	นางสาวณัฐฐานุช ทองสุข	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณัฐฐานุช ทองสุข	
๑๖	นางสาวภัณฑิรา สละสำราญ	นักวิชาการการเงินและบัญชี	ภัณฑิรา สละสำราญ	
๑๗	นางสาวจิราวรรณ จันทร์แจ่มหล้า	เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	จิราวรรณ จันทร์แจ่มหล้า	
๑๘	นางสาวรำจวน แทนนาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	รำจวน แทนนาค	
๑๙	นางสาวพรสุดา ทองกลบ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	พรสุดา ทองกลบ	
๒๐	นางสาวปารีฉัตร หาญเพชร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ	ปารีฉัตร หาญเพชร	
๒๑	นางสาววรารภรณ์ บัวแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	วรารภรณ์ บัวแก้ว	
๒๒	นางสาวศิริขวัญ หนูน้อย	คนงาน	ศิริขวัญ หนูน้อย	
๒๓	นางสาววิศัลศยา ไทยพิทักษ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	วิศัลศยา ไทยพิทักษ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประภาส ขาวสะอาด	รองนายก อบต.		
๒	นายสุพจน์ จันทเสน	รองนายก อบต.		
๓	นางสาวสุภาวดี สมทรง	เลขานุการนายก อบต.		
๔	นางสาวชวัลลักษณ์ เวชพัฒน์	ครู ผดต.		
๕	นางนพวรรณ กลมสม	ครู ผดต.		
๖	นางสาวทักษอร ทิพย์อักษร	ผู้ดูแลเด็ก		
๗	นางสาวภักศุรีย์ ชูจันทร์	ผู้ดูแลเด็ก		
๘	นางสาวสมศรี พูลสวัสดิ์	คนงาน		
๙	นายจักรี งามขำ	คนงานทั่วไป		
๑๐	นายอิศรา เดชปิ่น	คนงานทั่วไป		
๑๑	นายกำลังเอก กลมกล่อม	คนงานทั่วไป		
๑๒	นายฤทธิ์รงค์ เชื้อพราน	คนงานทั่วไป		
๑๓	นางสาวบุญยืน จันมะริต	แม่บ้าน		
๑๔	นายवासูเทพ ทองพันทา	คนงาน		
๑๕	นายวิโรจน์ เอี่ยมสมบูรณ์	คนงาน		

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นายณรงค์ พลายน้อย นายองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประธานในการประชุม กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่แจกให้ที่ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การจัดงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
- ประธาน ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับในปีที่กำหนดจัดในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านช่วยกันจัดเตรียมสถานที่และเตรียมอาหารสำหรับถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
- ที่ประชุม รับทราบ
- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖
- ประธาน ตามที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เสนอโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕- ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
- ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ประธาน ให้ที่ประชุมตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕
- ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

- นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

ประธาน

เนื่องจากในขณะนี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะมีการมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่จึงขอเน้นย้ำและให้ทุกท่านยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณได้มีประกาศเรื่อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ทุกคนแสดงเจตจำนงสุจริต และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ความว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล และในฐานะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมโดยเต็มกำลังความสามารถ และองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ “ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณทุกคนจะไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลัง การปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ” พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” จึงขอให้ทุกท่านถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

- การติดตามงานและสอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละส่วนงาน

ประธาน

สอบถามปัญหาอุปสรรคในการทำงานของแต่ละส่วนงาน

ปลัด อบต.

เนื่องจากมีหัวหน้าส่วนราชการได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งได้สังเกตเห็นถึงปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณว่ามีกระบวนการทำงานที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงขอให้ทุกส่วนงานได้แจ้งแนวทางขั้นตอนกระบวนการที่แต่ละส่วนจะต้องดำเนินการให้ชัดเจนเป็นแนวทางเดียวกัน

หัวหน้าสำนักปลัด

ขอเสนอแนะให้ใช้แบบฟอร์มในการจัดซื้อจัดจ้างแบบเดียวกันทุกส่วนงาน
กระบวนการขั้นตอนที่แต่ละกองจะต้องดำเนินการคือ

๑. การขออนุมัติใช้งบประมาณ

๒. การกำหนดแบบรูปรายการ

๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน

สำหรับขั้นตอนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นงานพัสดุควรมอบหมายให้งาน

พัสดุ ดำเนินการทุกวงเงินและลงระบบ e-gp ทุกวงเงิน

ผอ.กองคลัง

เห็นด้วยตามที่หัวหน้าสำนักปลัดนำเสนอ แต่บุคลากรของกองคลังมีไม่เพียงพอจึงขอให้เพิ่มบุคลากรหนึ่งคนเพื่อช่วยงานพัสดุ และในขั้นตอนการทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

ซึ่งปัจจุบันกองคลังดำเนินการให้ทุกส่วนงาน ดังนั้นควรจะปรับเปลี่ยนให้ทุกส่วนงานที่ขอเบิกดำเนินการจัดทำฎีกาของตนเอง

นายก อบต. ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามที่หัวหน้าส่วนราชการทั้งสองท่านนำเสนอ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสายรุ้ง วัฒนยัง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ  ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ พลายน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ